

ด่วนที่สุด

ที่ อท ๐๐๑๗.๓/ว ๑๕๒๕



ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง
ถนนเทศบาล ๑ อท ๑๔๐๐๐

๒๐ เมษายน ๒๕๖๐

เรื่อง ขอเชิญร่วมการสนทนายามเช้า (สภากาแฟ)

เรียน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง ผู้อำนวยการ สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดอ่างทอง ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอ่างทอง นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอ่างทอง ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธร/สภาวัดรสถานีตำรวจภูธรทุกแห่ง นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง ประธานหอการค้าจังหวัดอ่างทอง ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบตอบรับ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยจังหวัดอ่างทองได้จัดให้มีการสนทนายามเช้า (สภากาแฟ) เพื่อเป็นเวทีในการปรึกษาหารือข้อราชการอย่างไม่เป็นทางการระหว่างหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ โดยจัดให้มีขึ้นเป็นประจำทุกเดือน

สำหรับในเดือนเมษายน ๒๕๖๐ จังหวัดได้กำหนดจัดการสนทนายามเช้า (สภากาแฟ) ในวันศุกร์ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง(หลังเก่า) อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง โดยมี ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง สำนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง และสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอ่างทอง เป็นเจ้าภาพการจัดเลี้ยงอาหาร ในการนี้ จังหวัดจึงเชิญท่านร่วมการสนทนายามเช้า (สภากาแฟ) ตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และขอให้ตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรมฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ส่งให้สำนักงานจังหวัดอ่างทอง ภายในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ สำหรับการสนทนายามเช้าประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ ส่วนราชการที่เป็นเจ้าภาพในการจัดเลี้ยงอาหาร ได้แก่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง ศูนย์เพาะชำกล้าไม้จังหวัดอ่างทอง ศูนย์ประสานงานป่าไม้จังหวัดอ่างทอง สำนักงานพลังงานจังหวัดอ่างทอง สำนักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ สำหรับหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงอาหารในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ ขอความกรุณาแจ้งสถานที่ในการจัดกิจกรรมการสนทนายามเช้าฯ ให้จังหวัดทราบภายในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ ด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายวีร์รุทธ์ ปุตระเศรณี)
ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

สำนักงานจังหวัด
กลุ่มงานอำนวยการ
โทร./โทรสาร ๐ ๓๕๖๑ ๑๒๓๕